

Số: 28 /KH-UBND

Phú Xuân, ngày 23 tháng 3 năm 2020

KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế - xã hội trong và sau dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 174/UBND-KTXH ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Phú Vang về việc yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong và sau dịch Covid-19. UBND xã Phú Xuân xây dựng kế hoạch thực hiện, cụ thể như sau:

I. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

1. Mục tiêu

- Xây dựng xã Phú Xuân có nền kinh tế tăng trưởng đạt từ 14% - 15%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng “*Phát triển Ngành nghề, TTCN - Duy trì sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ*”; chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng bền vững; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi và đẩy mạnh mô hình nuôi xen ghép các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

- Tập trung nắm vững tình hình, kịp thời tuyên truyền, ổn định tâm lý để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tháo gỡ những khó khăn cho sản xuất kinh doanh đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với Covid-19; có giải pháp để duy trì phát triển kinh tế và thu ngân sách nhà nước.

- Phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng, huy động mọi nguồn lực cho phát triển, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, tăng cường các giải pháp an sinh xã hội, chăm lo công tác giáo dục, văn hóa – xã hội, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ chủ yếu

2.1. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch. Tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo lộ trình

Thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Vốn ngân sách Nhà nước tập trung bố trí thực hiện các nhiệm vụ, đúng trọng tâm, trọng điểm. Tranh thủ tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển của Huyện, Tỉnh, Trung ương và các dự án ở trong và ngoài nước. Khai thác hợp lý quỹ đất để đổi đất lấy hạ tầng. Từng bước thực hiện các tiêu chí quy hoạch nông thôn mới, trong đó cần tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả trong năm 2020 để tiếp tục phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 3 (Về Thủy lợi) và tiêu chí số 7 (Về hạ tầng thương mại nông thôn); huy động tối đa mọi nguồn lực trong nhân dân để ưu tiên đầu tư phát triển. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm trong năm 2020. Tranh thủ dự án của cấp trên hỗ trợ đề nghị đầu tư xây dựng các công trình nhằm từng bước nâng cao đời sống dân nhân.

Tập trung khai thác các nguồn thu, phân đầu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Quản lý chặt chẽ nguồn chi trên cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và các vấn đề an sinh xã hội, giữ vững cân đối thu chi.

2.2. Tiếp tục phát triển Ngành nghề, TTCN - Duy trì sản xuất Nông nghiệp và Dịch vụ”, huy động các nguồn lực của các thành phần kinh tế; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.

Trong ngành nghề, TTCN, tăng cường tuyên truyền nhân dân, nhất là lao động trẻ tham gia học nghề, tham gia tuyển dụng vào các khu công nghiệp, công ty và sau khi tình hình dịch Covid-19 ổn định xuất khẩu lao động các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan... để nâng cao thu nhập ổn định cuộc sống, đồng thời chỉ đạo phát triển các ngành nghề truyền thống như: mộc, nề, may mặc, nước đá, làm nấm rơm... Đề nghị cấp trên đầu tư vốn khuyến công để hỗ trợ các cơ sở đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất.

Trong nông nghiệp, cần chuyển đổi kịp thời một số mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng. Bên cạnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc thực hiện cơ chế vận hành khai thác thủy lợi kênh Su lố - Đồng hàn để duy trì sản lượng, diện tích; khẩn trương tiếp tục triển khai kế hoạch thành lập tổ dịch vụ nước để quản lý, vận hành có hiệu quả tránh thất thoát nguồn nước và chông chéo việc sản xuất lúa và hoa màu giữa các vùng; tiêm phòng cho gia súc, gia cầm đạt kế hoạch đề ra; thực hiện tốt công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ gia súc. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng đối tượng nuôi; trong đó cần đẩy mạnh mô hình nuôi xen ghép các đối tượng có giá trị kinh tế cao.

Tập trung tuyên truyền nhân dân đẩy mạnh việc phát triển dịch vụ thương mại ở các chợ, các cơ sở buôn bán đa dạng hóa các mặt hàng kinh doanh; nhất là việc đẩy mạnh các dịch vụ mua bán hàng hóa. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp, sửa chữa và quy hoạch, phân lô, sắp xếp bố trí các lô quầy 2 chợ trên địa bàn xã nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu mua bán của nhân dân, nhất là các hộ tiểu thương.

2.3. Tiếp tục phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển ổn định, vững chắc, quy mô phù hợp, đáp ứng được việc học tập của học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học đầu tư theo hướng chuẩn hóa, đồng bộ và ngày càng hoàn thiện. Trước mắt tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn nghề nghiệp, để có cơ sở trong việc nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn đạt tỷ lệ cao hơn. Huy động các nguồn lực đầu tư cho trường Mầm non để trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2020, nhằm hoàn thành lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo Nghị quyết của HĐND huyện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục để phần đầu nâng cao mức độ đạt phổ cập giáo dục ở các bậc và xóa mù chữ.

Tiếp tục thực hiện các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người nghèo, người cận nghèo; đẩy mạnh chính sách khuyến khích phát triển sản xuất và mạng lưới học nghề, xuất khẩu lao động, trong đó chú trọng nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo và đào tạo nghề. Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội.

Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, trong đó phần đầu phải hoàn thành 100% các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn Văn hóa trong năm 2020. Làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; đặc biệt là phải có giải pháp đồng bộ để hạ thấp tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; chỉ đạo Trạm y tế nâng cao công tác khám chữa bệnh và công tác dự phòng để xã tiếp tục được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế. Đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa không để các dịch bệnh xảy ra ở người và gia súc, gia cầm. Giữ vững xã phù hợp với trẻ em theo quy định trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.4. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Tập trung tăng cường các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường; đồng thời nâng cao trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong việc bảo vệ và xử lý tốt ô nhiễm môi trường. Coi trọng công tác truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý tốt các vấn đề môi trường ở địa phương, nhất là môi trường ở các khu vực dân cư đông người, nơi công cộng và 2 khu vực ở chợ. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, tổ chức thực hiện tốt việc thu gom xử lý rác thải. Tiếp tục quản lý tốt về tài nguyên rừng, tài nguyên khoán sản trên địa bàn xã và theo quy định của pháp luật đối với những cá nhân, tổ chức cố tình vi phạm.

Vận động nhân dân tổ chức trồng lại rừng tập trung và rừng phân tán khi đã khai thác, để tạo độ ẩm cho đất, phục vụ nông nghiệp và phòng chống sự biến đổi khí hậu hiện nay. Giải quyết kịp thời, triệt để việc tái lấn chiếm nõ sáo ở Đầm phá. Xử lý nghiêm các đối tượng cố tình vi phạm đánh bắt ở khu vực cấm để bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tuyên truyền vận động các hộ dân có NTTS thực hiện theo Công văn số 767/UBND-NN của UBND huyện Phú Vang về nuôi thủy sản lồng bè và đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Tôm sú, Tôm chân trắng; đồng thời kiến nghị lên UBND huyện và các cơ quan chuyên môn cấp huyện để tháo gỡ các vướng mắc của người dân trong thực hiện Công văn 767.

2.5. Đảm bảo quốc phòng, an ninh

Thực hiện hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, xây dựng các kế hoạch năm 2020 theo sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động công tác tuyển quân nhằm phần đầu giao quân năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu trên giao. Xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương đảm bảo số lượng, có chất lượng. Phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tiếp tục xây dựng các cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa và ngăn chặn, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Đặc biệt là điểm, nhóm đạo Tin lành ở thôn Lộ Sơn, chú trọng công tác huy động lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phòng cháy, chữa cháy có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác tuần tra nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước trong năm.

2.6. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng lãng phí

Duy trì công tác tiếp công dân theo quy định; đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư các loại, giải quyết dứt điểm, kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị và phản ánh mới phát sinh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc kê khai minh bạch tài sản của cán bộ, công chức theo quy định. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết TW4 khóa XI về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

2.7. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chủ động triển khai tốt phương án, biện pháp phòng chống thiên tai, tìm cứu nạn đã đề ra. Chú trọng kiểm tra việc chuẩn bị kế hoạch, phương án di dời dân, phương tiện, lực lượng phòng chống và tìm kiếm cứu nạn ở từng thôn xóm để chủ động phòng, tránh có hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

2.8. Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước

Thường xuyên rà soát đề phân công, phân nhiệm và nâng cao trách nhiệm của các thành viên Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã và Ban điều hành các thôn; nhất là vai trò người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà nước. Thực hiện đúng Luật cán bộ, công chức và quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; các văn bản của Tỉnh và Huyện về việc tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức. Coi trọng công tác vận động quần chúng, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh từ thôn xóm, nhất là việc khai thác, lấn chiếm đất công xây dựng nhà cửa, lãng phí trái phép; bên cạnh đó đẩy mạnh công tác lập quy hoạch để đấu giá quyền sử dụng đất, cấp đất ở cho các hộ đủ điều kiện theo qui định. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2016-2020; tổ chức hoạt động có hiệu quả bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả hiện đại của xã, nhằm kịp thời giải quyết nhanh chóng khi tổ chức, công dân đến giao dịch công việc.

II. Các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020

TT	Chỉ số	Đơn vị tính	KH năm 2020
VỀ KINH TẾ			
1	Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất	%	14-15
	- Ngành nghề, TTCN	%	20
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	%	10
	- Dịch vụ	%	14
2	Giá trị sản xuất (GO) (giá so sánh):	Tỷ đồng	436,8
	- Ngành nghề, TTCN	Tỷ đồng	214,7
	- Nông, lâm, ngư nghiệp	Tỷ đồng	181,7
	- Dịch vụ	Tỷ đồng	40,4

3	Duy trì sản lượng lương thực có hạt	Tấn	2.900-3.100
4	Tổng sản lượng đánh bắt và NTTS	Tấn	800
	- Nuôi trồng thủy sản	Tấn	600
	- Đánh bắt tự nhiên	Tấn	200
5	Tổng thu ngân sách	Tr. đồng	6.733
6	Tổng chi ngân sách	Tr. đồng	6.733
7	Tổng thu nhập bình quân đầu người	Tr. đồng	38-40
8	Tổng vốn đầu tư xã hội tăng thêm	Tỷ đồng	40-45
VỀ XÃ HỘI			
9	Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm từ	%	1-1,5
10	Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên	%	1,05
11	Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD giảm còn	%	8,5
12	Tạo việc làm mới	LĐ	340
VỀ MÔI TRƯỜNG			
13	Tỷ lệ dùng nước máy	%	96
14	Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải	%	85

III. Các giải pháp, biện pháp chủ yếu

1. UBND xã tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức khắc phục những khó khăn, tồn tại, tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng trong nhân dân; song song với công tác phòng, chống dịch Covid-19 phải đẩy mạnh kinh tế tăng trưởng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã.

2. Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, không để bị động trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao ý thức phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng kịch bản ứng phó của cơ quan, đơn vị, địa phương mình khi có tình huống phát sinh (có người bị nhiễm, người tiếp xúc gần với người bị nhiễm, việc khoanh vùng cách ly...). Tập trung công tác phòng chống dịch, chỉ đạo hạn chế việc tập trung đông người (kể cả ma chay, cưới hỏi...).

3. Tăng cường công tác thông tin trên hệ thống truyền thanh của xã về công tác phòng chống dịch, kịp thời xây dựng các tin, bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về công tác phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền việc thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, thông báo cho nhân dân trên địa bàn việc bán khẩu trang kháng khuẩn tại các tổ quản lý chợ.

4. Tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển bền vững, từng bước phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hỗ trợ, nhắc nhở các cơ sở thương mại, dịch vụ hoạt động có trật tự, nề nếp, thực hiện văn minh thương nghiệp.

5. Quản lý và thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách theo chỉ tiêu trên giao. Chú trọng đến các nguồn thu chính. Nguồn chi phải đảm bảo hoạt động chi thường xuyên trong năm. Thực hiện tốt tự chủ về biên chế và chi phí hành chính do Ủy ban nhân dân huyện giao hàng năm, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm.

6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng cơ bản, nhất là những dự án do huyện phân cấp cho xã làm chủ đầu tư. Phối hợp quản lý tốt việc xây dựng cơ sở hạ tầng của các dự án theo đúng quy hoạch.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Các Ủy viên UBND xã theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các chương trình trọng điểm nêu trên nhằm thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

2. Các cán bộ, công chức UBND xã căn cứ theo chức năng và nhiệm vụ được phân công tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nêu trên nhằm thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020.

3. Hiệu trưởng các trường học, Trưởng trạm y tế, Giám đốc HTX nông nghiệp Lộc Sơn và BDH các thôn chịu trách nhiệm về kết quả tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công chủ trì hoặc được giao nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện.

4. Trạm y tế là cơ quan thường trực tham mưu UBND xã về các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn, cần chủ động trong công tác xây dựng kế hoạch, phối hợp các ban, ngành tham gia các hoạt động phòng chống dịch. Tăng cường công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, để kịp thời phát hiện, xử lý và không để dịch bệnh lây lan. Bảo đảm đầy đủ thuốc, phương tiện và đội ngũ thực hiện tốt công tác thu dung điều trị khi có dịch bệnh xảy ra. Thường xuyên báo cáo UBND xã và Trung tâm Y tế huyện.

5. Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể được phân công tại Kế hoạch này, các đơn vị, các ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình bám sát các công việc được giao để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao. Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo UBND xã.

Mỗi một cán bộ, công chức phát huy tinh thần thi đua yêu nước, quyết tâm vượt khó thực hiện thành công kế hoạch năm 2020.

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế - Xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19 của Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TV. Đảng ủy;
- TT. HDND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- UBMTTQVN xã;
- TV BCĐ phòng chống dịch xã;
- Trạm y tế xã;
- BDH các thôn;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Công Khiêm